

**ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT
LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2023-2028**

Chiều ngày 02 tháng 3 năm 2023, Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường THPT chuyên Lê Khiết tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023 - 2028 với với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Về tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Võ Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Trần Quang Hồng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THPT chuyên Lê Khiết cùng đông đủ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc của các em học sinh chào mừng Đại hội.



Sau phần phát biểu khai mạc và quán triệt quy chế Đại hội của Đoàn chủ tịch, Đại hội đã lắng nghe Dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028; các tham luận của các Tổ công đoàn.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy nhà trường và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Quảng Ngãi cùng với sự cố gắng nỗ lực của đoàn viên, đặc biệt là sự năng động sáng tạo, tâm huyết, trách nhiệm của Ban Chấp hành Công đoàn, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, CĐCS trường THPT chuyên Lê Khiết đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó 03 năm học: 2017-2018, 2018-2019, 2021-2022 được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 và tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, Đại hội CĐCS trường THPT chuyên Lê Khiết nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã xác định rõ 07 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động của công đoàn trong nhiệm kỳ.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lê Văn Trung- Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng đã ghi nhận và biểu dương những thành tích tiêu biểu của CĐCS nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định một số nội dung đề nghị Công đoàn trường tiếp tục xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ, thực hiện dân chủ ở cơ sở, xác định sứ mệnh và các giá trị cốt lõi để phân đầu thực hiện nhiệm vụ, tăng cường tổ chức các hoạt động phong trào cho đoàn viên công đoàn. Đồng chí đặc biệt đề nghị Công đoàn trường phát triển công tác truyền thông nhằm lan tỏa các “điểm sáng”, các hoạt động hay, các việc làm ý nghĩa, tạo dấu ấn cho Công đoàn nhà trường.

Thay mặt lãnh đạo Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Võ Văn Quang đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà CĐCS trường THPT chuyên Lê Khiết đã đạt được trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ của CĐCS nói chung và Ban Chấp hành (BCH) CĐCS nói riêng trong nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng chí đề nghị BCH CĐCS cần phát huy hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đội ngũ công đoàn viên; tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, tham gia tích cực vào việc quản lý đơn vị, nhà trường, đẩy mạnh các phong trào thi đua, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Công đoàn.



Đồng chí Võ Văn Quang - Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục phát biểu tại Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành CĐCS trường THPT chuyên Lê Khiết nhiệm kỳ 2023-2028. Kết quả, có 07 đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành. Đại hội cũng bầu 05 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2023-2028.



BCH CĐCS khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt, nhận nhiệm vụ

Đại hội trân trọng cảm ơn và ghi nhận những đóng góp to lớn của tập thể Ban Chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022.



Đồng chí Võ Văn Quang - Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Ngãi, đồng chí Trần Quang Hồng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, đồng chí Nguyễn Tấn Cường Chủ tịch CĐCS khóa XI tặng hoa các đồng chí Ủy viên BCH khóa X, không tham gia khóa XI.

Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 của CĐCS trường THPT chuyên Lê Khiết đã thể hiện nguyện vọng, ý chí, quyết tâm của đội ngũ công đoàn viên trong nhà trường. Với phương châm: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và hoạt động công đoàn, vì lợi ích thiết thực của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động, vì sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục và vì sự phát triển bền vững của đất nước, tin tưởng trong nhiệm kỳ mới, hoạt động của Công đoàn nhà trường sẽ kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động công đoàn đã đề ra và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục của nhà trường, tiếp tục gặt hái những thành quả mới./.

BCH CĐCS Trường THPT chuyên Lê Khiết